

ที่ สธ ๐๗๒๗.๐๓/๗๕๑



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

เรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร  
หรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน  
หรือองค์กรต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตร  
หรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลทำให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสงค์  
จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ จะต้องยื่นคำขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการ  
สุขภาพ ซึ่งมีหลักสูตรกลางให้เลือกทั้งหมด ๑๑ หลักสูตร ตามประกาศดังกล่าว โดยสถาบันศึกษาฯ จะต้องจัด  
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรตามที่กำหนดในประกาศและต้องจัดการเรียนการสอน  
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศนี้เช่นเดียวกันด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่เคยได้รับการรับรองหลักสูตรจาก  
คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง แต่หลักสูตรไม่เป็นไปตามประกาศ  
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๑๑ หลักสูตรกลาง) ดังกล่าว และหากสถาบันการศึกษา  
เหล่านั้น มีความประสงค์จะขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ทางสถาบันการศึกษาฯ  
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  
(๑๑ หลักสูตร) และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อความเห็นชอบเสนออธิบดีพิจารณารับรองหรือ  
ไม่รับรองหลักสูตรต่อไป หากสถาบันการศึกษาฯ ไม่ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  
ดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะพิจารณาดำเนินการเพิกถอนการรับรองหลักสูตรต่อไป

ในการนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงขอให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ  
ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ทั้งกลุ่มที่เคยได้รับการรับรองและไม่เคยได้รับการ  
รับรองได้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพดังกล่าว  
ข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๘๑

โทรสาร ๐ ๒๑๙๙ ๕๖๔๒

